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EFNI: Athugasemdir við frumvarp til laga um náttúrupassa. 
Þingskjal 699 -  455. mál á 144. löggjafarþingi.

Stjórn Ferðafélagsins Útivistar hefur tekið til skoðunar frumvarp til laga um náttúrupassa og sendir 
hér atvinnuveganefnd athugasemdir sínar.

Stjórn Útivistar styður hugmyndir um skynsamlega úrfærslu á gjaldtöku af ferðamönnum til 
uppbyggingar ferðamannastaða. Náttúran landsins liggur víða undir skemmdum vegna álags af 
ferðafólki á vinsælum stöðum. Nauðsynlegt er því að bregðast við með vel útfærðum hugmyndum 
sem góð sátt meðal almennings getur náðst um, útfærslu sem er einföld í framkvæmd og innheimtu 
og færir hámarks gjaldskil. Útivist leggst hins vegar gegn útfærslum á náttúrupassa þeim sem 
atvinnuvegaráðherra hefur lagt fram, bæði í drögum að frumvarpi um náttúrupassa og nú í framlögðu 
frumvarpi.

Ferðafélagið Útivist vill sérstaklega taka fram að félagið er ávallt reiðubúið til að leggja stitt af 
mörkum við útfærsluhugmyndir að gjaldastofnum og gjaldtöku, sem miðar að því að styrkja þann 
náttúruverndar-, framkvæmda- og öryggissjóð sem stefnt er að. Sú hugmyndavinna sem er 
nauðsynlegur undanfari að slíku með breiðri þáttöku náttúruverndar- og ferðafélaga auk annarra, 
hefur ekki farið fram. Sýndarsamráð það sem kynnt var á vettvangi ráðherra síðastliðið haust með 
þeim skilmálum að einungis hennar hugmynd væri rædd, var því miður innihaldslaus og ekki góð leið 
til samstöðu.

Að öðru leyti tekur Útivist undir þær áherslur sem koma fram í athugasemdum Landverndar við 
frumvarpið.

Fyrir hönd stjórnar Útivistar,

Þórarinn Eyfjörð 
Formaður Útivistar


